



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า 8

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "มาร์ค"เบรกยืมเงินค่าน่วยกิต-ศาล ยันเงินคงคลัง8หมื่นล.บวกกู้เพิ่ม9.4หมื่นล.พอใช้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีกรมบัญชีกลางออกมาระบุว่ามีแนวคิดในการยืมเงินนอกงบประมาณมาใช้บางส่วน เพื่อเสริมสภาพคล่อง งบประมาณปี"53 หลังการจับเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 3 แสนล้านบาท ว่า ความจริงในการพูดคุยกับกระทรวงการคลังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลย ก็บริหารกันไปตามปกติ จะมีเฉพาะในส่วนของงบลงทุนในช่วง 3 ปีข้างหน้าที่ต้องมากำหนดกรอบในการประชุมครม. วันที่ 6 พ.ค.

ส่วนกรณีกรมบัญชีกลางจะยืมเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เงินค่าธรรมเนียมศาล มาใช้ก่อน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนยังไม่ได้ยินเลยว่าทำไมต้องไปทำอย่างนั้น คงต้องสอบถามกระทรวงการคลังอีกครั้ง

"ไม่มีแนวคิดจะยืมเงินนอกงบประมาณมาใช้ แม้จะมีเงินในลักษณะนี้อยู่ สมัยก่อนก็จะมีเงินบำรุงของโรงพยาบาล เงินบำรุงของมหาวิทยาลัย ซึ่งไว้ใช้บริหารจัดการในส่วนของตนเอง ไม่น่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาล อย่าไปทำให้ระบบมีปัญหา ยกเว้นแต่ว่ามีเงินตรงไหนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งผมไม่คิดว่ามันมีอย่างนั้น" นายอภิสิทธิ์กล่าว

ส่วนที่คาดว่าจะมีเงินนอกงบประมาณนำมาเสริมสภาพคล่องเป็นหมื่นล้านบาทนั้น นายฯ กล่าวว่า ต้องไปดูว่าเงินที่เก็บไว้แต่ละส่วนไว้ทำอะไร เพราะรัฐใช้วิธีว่าถ้าหน่วยงานใดมีสภาพคล่องและสามารถพึ่งตัวเองได้ ก็อย่าให้พึ่งตัวเองก่อน

เมื่อถามว่ารัฐบาลจะหาเงินจากส่วนไหนมาใช้ หลังการเก็บภาษีไม่เข้าเป้า 2-3 แสนล้านบาท นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า อันนั้นเป็นสมมติฐานตั้งแต่ตอนรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ โดยคาดว่าจะจับเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 แสนล้านบาท ที่เพิ่มมาอีก 1 แสนล้านบาท ครม.ก็ได้อนุมัติการกู้เงิน 94,000 ล้านบาท และมีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายปี"53 ไปแล้ว

ด้านนายประสงค์ มหาสิทธิ์กุล โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ทราบว่านายฯ ปฏิเสธว่าไม่มีแนวคิดจะยืมเงินค่าธรรมเนียมของศาลมาใช้ ดังนั้นจึงจะต้องสอบถามกรมบัญชีกลางว่าได้ข่าวดังกล่าวมาได้อย่างไร

**ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงแนวคิดการยืมเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ว่า เบื้องต้นเข้าใจว่ารัฐบาลประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ก็ยินดีพูดคุยด้วย แต่ในความเป็นจริงยังไม่แน่ใจว่าแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีพอให้รัฐบาลยืมหรือไม่ แนวคิดของ**

**กรมบัญชีกลาง จึงเป็นจริงยาก เพราะหากแต่ละสถาบันการศึกษาพร้อมใจกันให้รัฐบาล ยืม ดันคิดว่าเมื่อนำเงินมารวมกันคงมีไม่ถึงแสนล้าน จะเข้าข่ายการเอาเนื้อหมูไปปะเนื้อ ข้างชะมากกว่า**

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันมีเงินคงคลังในระดับ 80,000 ล้านบาท ถือว่ายังมีสภาพคล่องสูง สามารถใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ตามปกติ แม้ว่าการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 52 จะต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้กรม.มีมติอนุมัติให้ปรับวงเงินกู้เป็น 94,000 ล้านบาท จึงส่งผลโดยตรงต่อการบริหารรายจ่ายภาครัฐ ยังไม่จำเป็นจะต้องดึงเงินนอกงบประมาณมาใช้จ่ายในขณะนี้

หน้า 8